

ĐỌC SÁCH TRONG GIỜ RA CHƠI

MỘT MÔ HÌNH THIẾT THỰC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 CỦA HỌC SINH LỚP 7A4 TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Tác giả: Hoàng Thuý

Trong bối cảnh người dân trên toàn thế giới đang thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), việc đảm bảo cho tất cả các con học sinh được tiếp tục học tập trong một môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, hòa nhập và được hỗ trợ là rất quan trọng.

Ý thức được điều đó, Thầy và trò trường THCS Đô Thị Việt Hưng tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Các con đã được đi học trở lại trong tâm thế hào hứng và luôn nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng trước dịch bệnh covid-19 bên cạnh nhiệm vụ học tập để hoàn thành mục tiêu năm học 2019-2020.

Một trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh của cô trò lớp 7A4 trường THCS Đô Thị Việt Hưng là phát huy vai trò của “Tủ sách thân thiện” trong lớp học. Sau những giờ học căng thẳng, để những khoảng thời gian nghỉ giải lao không trôi đi trong sự nhàm chán vì vẫn cần thực hiện việc hạn chế tiếp xúc để phòng tránh vi rút Corona, các con học sinh lựa chọn việc ngồi tại lớp đọc sách. Mô hình thư viện thu nhỏ trong phạm vi lớp học với các đầu sách phong phú thể loại như: Sách văn học, khoa học khám phá, sách kỹ năng sống, sách tâm lý lứa tuổi, bộ sách truyện Nguyễn Nhật Ánh...các con vừa được trau dồi kiến thức vừa được giải trí và chia sẻ thông tin với nhau. Đa số các bạn học sinh trong lớp đều thích thú với hoạt động này và cùng hào hứng chia sẻ những cuốn sách mình có với các bạn. Tủ sách dùng chung của lớp 7A4 ngày một dày thêm còn có phần hỗ trợ tích cực của các bậc phụ huynh trong lớp với tâm niệm “dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ”.

Với sự nhiệt tình tâm huyết của cô giáo chủ nhiệm Lương Duyên, với sự hỗ trợ tích cực của ban đại diện cha mẹ học sinh và các bậc phụ huynh trong lớp, chắc chắn mô hình “đọc sách trong giờ ra chơi” của lớp 7A4 sẽ tiếp tục phát huy được hiệu quả thiết thực trong việc phòng chống dịch bệnh, nâng cao văn hoá đọc cho các bạn học sinh.

Một số hình ảnh của các bạn học sinh 7A4 với hoạt động “đọc sách trong giờ ra chơi”:







